



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำโจ้ - บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความประสงค์ที่จะสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นเชื่อมระหว่างบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำโจ้ - บ้านนาคตแพะ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ราคากลาง ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวนเงิน ๑,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕(๒)
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง หรืองานในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๕๐,๐๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเชื่อถือ
๖. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๗. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๘. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นางกัญญา จันทร์มุต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

ผู้ประสงค์ที่จะยื่นขอสอบราคาต้องไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่าได้รับทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อเกิดอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมากล่าวอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไม่ได้

กำหนดยื่นขอสอบราคา ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดยื่นขอสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป (โดยถือฉลากกลาง)

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement-go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ - ๒๓๗๖๐๐ ต่อ ๑๐๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายทองดี จอมวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง



(นางกัญญา จันทร์มูล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน